

✚ การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานที่ส่งคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 34 (2) จะต้องจัดทำเอกสารและนำส่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดังนี้

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ	องค์กรเอกชน
<ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือนำส่ง ถึง “ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน 2. แบบยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน <p>เอกสารประกอบการยื่นคำขอ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงาน (2) ข้อเสนอโครงการ (รายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม) (3) ผลงานในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 4 ผลงาน) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือนำส่ง ถึง “ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน 2. แบบยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน <p>เอกสารประกอบการยื่นคำขอ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงาน (2) หนังสือแสดงวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน (3) แบบแสดงข้อมูลสมาชิกองค์กรเอกชน (4) งบการเงินและรายงานการตรวจสอบและรับรองงบการเงินขององค์กรเอกชนในปีล่าสุดที่ได้รับการรับรอง (5) ข้อเสนอโครงการ (รายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม) (6) ผลงานในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 4 ผลงาน)

หมายเหตุ :

- กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจในองค์กร
- หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้โดยจัดทำเอกสาร จำนวน 8 ชุด และนำส่ง สสว. ด้วยตนเองที่ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดย สสว. จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ
- สสว. จะประสานหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองในเบื้องต้น ให้มานำเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานฯ โดยกำหนดวันเริ่มการนำเสนอข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป